

Tuyên Hóa nỗ lực phát triển phong trào TDTT

VĂN SỸ

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào thể dục thể thao (TDTT) ở huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) ngày càng phát triển với nhiều hình thức hoạt động đa dạng, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh cho nhân dân. Đặc biệt, tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tuyên Hóa lần thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trong việc phát triển các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết trong nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Tình, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tuyên Hóa cho biết: Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, huyện Tuyên Hóa đã gắn kết chặt chẽ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, qua đó đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng trong luyện tập TDTT. Đến nay, huyện Tuyên Hóa có hơn 30% số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên. Nhiều câu lạc bộ TDTT ra đời, hoạt động hiệu quả đã góp phần phát triển phong trào TDTT ngày càng sâu rộng trên địa bàn huyện.

Chúng tôi tới một số địa điểm tập luyện TDTT ở xã Mai Hóa, điều dễ dàng nhận thấy đó là sự hăng say tập luyện các môn thể thao của người dân nơi đây. Tại sân vận động của xã, có rất đông thanh niên tham gia chơi bóng đá, không khí tập luyện thể thao nhộn nhịp khắp cả vùng quê. Đối với người dân xã Mai Hóa bóng đá, bóng chuyền là những môn thể thao thế mạnh của địa phương. Các thôn như Liên Sơn, Liên Hóa, Bắc Hóa, Đông Hòa... đều có đội bóng thường xuyên tập luyện và tham gia thi đấu ở các giải do xã tổ chức.

Anh Trần Quang Diệu, cán bộ văn hóa xã Mai Hóa cho biết: Phong trào tập luyện bóng chuyền ở các thôn trên địa bàn xã Mai Hóa đã thu hút đông đảo thanh niên tập luyện. Không chỉ tập bóng chuyền, hằng ngày, cứ vào buổi sáng sớm và cuối giờ chiều, tại các điểm chơi thể thao hay sân nhà văn hóa thôn có rất đông người dân tập luyện TDTT. Từ các cụ già tập dưỡng sinh, đến các bạn trẻ đều chọn cho mình một thể thao thích hợp để rèn luyện sức khỏe.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Mai Hóa cho biết, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xã đã tuyên truyền vận động người dân tự lựa chọn cho mình một môn thể thao thích hợp nhằm nâng cao sức khỏe, xây dựng nếp sống lành mạnh. Đặc biệt, trong năm 2017 xã Mai Hóa đã tổ chức thành công Đại hội TDTT lần thứ III với 5 môn thể thao được cán bộ và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trở lại trung tâm thị trấn Đồng Lê, nơi có điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, bên cạnh từng bước nâng cao đời sống của người dân, cán bộ chính quyền thị trấn Đồng Lê đã và đang nỗ lực đẩy mạnh phong trào TDTT trong nhân dân. Chúng tôi đến nhà tập luyện cầu lông ở thị trấn Đồng Lê, ngay từ xa đã nghe tiếng nhộn nhịp của những người tập luyện. Chị Trần Thị Thương Huyền (công tác tại UBND thị trấn Đồng Lê) cho biết, hằng ngày sau khi hết giờ làm việc ở cơ quan, chị lại rủ bạn bè cùng nhau đi tập cầu lông để vừa đảm bảo sức khỏe, vừa thư thái tinh thần sau một ngày làm việc.

Buổi chiều tối ở Câu lạc bộ cầu lông của Công ty cổ phần sửa chữa đường bộ 2 cũng rộn ràng tiếng người tập luyện. Nhiều năm nay, câu lạc bộ là nơi để những người yêu

Thể dục - Thể thao

thích môn cầu lông ở thị trấn Đồng Lê tham gia luyện tập, trau dồi kỹ năng và góp phần duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao của địa phương. Còn nhớ, tại Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII, đoàn VĐV cầu lông huyện Tuyên Hóa đã giành giải Nhì toàn đoàn, trong đó có sự đóng góp thành tích của nhiều hội viên của câu lạc bộ.

Thời gian qua, để phong trào TDTT ngày càng phát triển, huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao trong các dịp lễ hội, ngày kỷ niệm của quê hương, đất nước để tạo sân chơi lành mạnh, vừa rèn luyện sức khỏe trong nhân dân. Hằng năm, trên địa bàn huyện, các giải thi đấu thể thao được chính quyền các địa phương tổ chức rầm rộ từ cơ sở đến cấp huyện. Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh 2-9, huyện Tuyên Hóa đã tổ chức giải đua thuyền truyền thống trên sông Gianh. Tham gia giải đua thuyền năm nay có 9 đội thuyền đến từ các xã: Thuận Hóa, Đồng Hóa, Thạch Hóa, Đức Hóa, Phong Hóa, Mai Hóa, Châu Hóa, Tiến Hóa và Văn Hóa.

Trước đó, tại Đại hội TDTT huyện Tuyên Hóa lần thứ VIII năm 2017 đã diễn ra 8 môn thi đấu gồm bóng đá nam, bóng bàn, cờ tướng, bóng chuyền, đua thuyền truyền thống, cầu lông, kéo co và đẩy gậy đã thu hút 1.013 vận động viên tham gia. Lễ khai mạc Đại hội diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi, tạo ấn tượng tốt đẹp trong quần chúng nhân dân với màn diễu hành biểu dương lực lượng của 32 khối đại diện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. Điểm nhấn của chương trình khai mạc Đại hội là màn đồng diễn đặc sắc của trên 600 em học sinh trường THPT Tuyên Hóa và màn biểu diễn võ thuật của câu lạc bộ karate. Qua tổ chức Đại hội, Ban tổ chức đã phát hiện, tuyển chọn được nhiều vận động viên có năng khiếu thể thao để tham gia các giải do tỉnh tổ chức.

Đặc biệt, tham gia Đại hội TDTT tỉnh



Lễ khai mạc Đại hội TDTT xã Mai Hóa năm 2017 thu hút đông đảo nhân dân tham gia **Ảnh: T.D**

Quảng Bình lần thứ VIII (năm 2017- 2018), đoàn thể thao huyện Tuyên Hóa đã giành được giải Nhì toàn đoàn ở các môn karate, điền kinh, bơi lội, cầu lông; giải Ba toàn đoàn môn bơi lội và giải Nhì bóng chuyền nam. Ngoài ra, tại giải đua thuyền truyền thống tỉnh Quảng Bình năm 2018 diễn ra trên sông Nhật Lệ, đội đua thuyền huyện Tuyên Hóa đã giành giải Nhất cự ly 2.000m và giải Khuyến khích cự ly 3.000m.

Huyện Tuyên Hóa cũng là địa phương vinh dự có vận động viên bơi lội Nguyễn Huy Hoàng (ở xã Tiến Hóa) và VĐV điền kinh Hoàng Thị Ngọc (ở xã Đồng Hóa) đã thi đấu xuất sắc giành huy chương tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 29 năm 2017 (SEA Games 29) và tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) năm 2018.

Ông Nguyễn Xuân Tình, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tuyên Hóa chia sẻ: “Có thể nói, phong trào tập luyện TDTT ở Tuyên Hóa đã tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, qua đó góp phần phát triển phong trào tập luyện TDTT cho mọi người trên địa bàn toàn huyện. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của việc rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu TDTT để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân” ■

V.S